



# Giáng Sinh là Thiên Chúa kêu gọi chúng ta !



Vừa mới chào đời, đứa bé trong máng cỏ đã thu hút những người nghèo khổ nhất cũng như những nhà thông thái nhất đến với bé. Trước hết là các mục đồng chăn chiên nghe tiếng thiên thần kêu gọi tìm đến Bê-lem : « Chúng ta hãy đến xem chuyện gì xảy ra vậy ». Tiếp đến là các đạo sĩ nhận ra, qua các tinh tú trên trời, lời kêu gọi lên đường : « Chúng ta hãy đến thờ lạy tôn kính vua dân Do Thái ».

Vào mùa Giáng Sinh, tại các nhà thờ cũng như ở nhà chúng ta đều có để trong máng cỏ các tượng mục đồng và đạo sĩ. Thật vậy, trải qua bao thế kỷ, nhiều tượng nhân vật khác biểu tượng các thánh, được để thêm trong máng cỏ ; nào là trẻ em và người lớn, người trẻ tuổi và người cao niên, người độc thân và người lập gia đình, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu . Tất cả đều khác biệt nhưng tất cả đều cùng đón nhận lời kêu gọi : « Hãy tôn vinh Thiên Chúa vì con Người đã đến ! »

Những người nam, nữ và trẻ em này đã trở về nhà, với lòng ước muốn công bố vinh quang Thiên Chúa suốt cuộc đời họ. Từ giờ trở đi, họ đều hết lòng kiếm tìm và nhận ra trong đời sống họ, có thể ngay trong những gì thông thường nhất, một

lời đáp lại lời kêu gọi đó. Nổi gót chân họ, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, chúng ta hãy để lời Chúa Kitô uốn nắn chúng ta ; Lời Chúa Kitô luôn kêu gọi chúng ta đón nhận và làm chứng nhân cho Thiên Chúa nhập thể làm người.

Để mỗi gia đình và mỗi xứ đạo nghe được tiếng kêu gọi này, chúng ta hãy noi theo dấu chân của các mục đồng và các vị đạo sĩ, đến chung quanh máng cỏ. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa thể hiện trong sự mong manh của một đứa bé. Chúng ta hãy cầu xin, với lòng tin cậy, cho mọi người chúng ta được ơn sung và niềm vui nghe lời kêu gọi của Thiên Chúa làm chứng nhân cho tình yêu của Ngài trong đời sống của chúng ta.

**Cha thương chúc mỗi một người chúng con, từng gia đình, từng cộng đoàn Thiên Chúa giáo, một Giáng Sinh vui vẻ !**

† **Pascal Delannoy**

Giám mục địa phận Seine Saint Denis  
Giáng Sinh 2019